

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 12 năm 2011.



THÔNG BÁO

Về việc góp ý báo cáo Tự đánh giá.

Thực hiện Quyết định Số: 1171/QĐ-TDĐT ĐN ngày 27/12/2010 về việc thành lập Hội đồng và các ban giúp việc Hội đồng Tự đánh giá, kế hoạch Tự đánh giá số:192/KH-TDĐTĐN và thông báo số: 102/TB-TDĐTĐN ngày 05/12/2011 của Hiệu trưởng-Chủ tịch Hội đồng TĐG.

Hiện nay các nhóm công tác đã hoàn thành cơ bản dự thảo “Báo cáo Tự đánh giá”. Để việc hoàn tất bản báo cáo tự đánh giá của Nhà trường đảm bảo đúng thời gian và chất lượng, Hội đồng Tự đánh giá Trường Đại học TDTT Đà Nẵng đề nghị đơn vị các tổ chức cho toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên đọc và đóng góp ý kiến cho Dự thảo Báo cáo tự đánh giá của Trường.

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về: Ban Thư ký Hội đồng TĐG hoặc qua Email: hienttkt@gmail.com.vn.

2. Sau khi đọc Báo cáo tự đánh giá (dự thảo) lãnh đạo trường nhận thấy:

Cần phải có đánh giá thống nhất trong trường, đặc biệt là các đơn vị về chất lượng đào tạo của nhà trường, thể hiện qua Báo cáo tự đánh giá Tự đánh giá theo từng tiêu chuẩn.

Bổ sung thêm các dữ liệu liên quan đến việc đánh giá bằng những minh chứng cụ thể, vì vậy để nâng cao chất lượng và sức thuyết phục của Báo cáo tự đánh giá, lãnh đạo trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị đọc kỹ báo cáo trên đây nhằm:

- Phát biểu (điều chỉnh, bổ sung hay thay đổi) về các nhận định đã ghi trong Báo cáo.

- Góp thêm các dữ liệu đã sưu tập hoặc lưu giữ ở các phòng, khoa, bộ môn nhằm làm phong phú thêm các minh chứng cho Báo cáo. Các dữ liệu mà các đơn vị đóng góp càng cụ thể, càng chi tiết càng tốt,

Công tác TĐG và KĐCL sẽ giúp Trường từng bước hoàn thiện sứ mạng, mục tiêu cũng như các mặt hoạt động của nhà trường, đồng thời tạo nên một sự chuyển biến cả về nhận thức lẫn trong hành động từ cán bộ quản lý đến đội ngũ giảng viên, nhân viên và sinh viên trong toàn trường về “Văn hóa chất lượng” và “Văn hóa bằng chứng”.

Đây là một nhiệm vụ chính trị hiện nay của Trường. Nhà trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị phổ biến, đồng thời có biện pháp để động viên cán bộ thường xuyên quan tâm bằng cách tìm hiểu chi tiết hơn các nội dung của công tác này và cung cấp thông tin cho các nhóm công tác, đóng góp ý kiến về quy trình thực hiện và đặc biệt là các nội dung của các phần báo cáo TĐG của Nhà trường.

(Toàn văn báo cáo Tự đánh giá được đăng tải trên mục Kiểm định chất lượng, tại Website của trường).

TM BAN THƯ KÝ
Trưởng ban thư ký HĐ



Nguyễn Thị Hiền